

Ôi Loài Người!

Tuần này những người theo Thiên Chúa Giáo gọi là **Tuần Thánh** (Holy Week), bắt đầu bằng **Lễ Lá** và kết thúc bằng **Lễ Phục Sinh**. Tuy những sự kiện được kỷ niệm trong tuần này đã xảy ra trên 2000 năm nhưng vẫn để lại những bài học quý giá cho nhân loại nói chung - không phân biệt tôn giáo. Với kiến thức giới hạn và viết theo cảm xúc vội vàng, tôi chỉ dám đề cập một cách sơ lược vài bài học có thể rút ra.

1) Quần chúng mau thay đổi và rất dễ bị lôi cuốn. Mới tuần trước dân chúng thành Giê-ru-sa-lem đón rước Đức Giêsu như một nhân vật vĩ đại, một thiên sứ, đấng cứu thế, ... vậy mà đến tuần sau nghe lời xúi dục, dèm pha của đám kỳ mục, tư tế, ... (nhóm lãnh đạo dân Do Thái) đã đem ngài đi đóng đinh vào thập tự giá (hình phạt nặng nhất dưới triều La Mã).

2) Lòng đố kỵ, ghen tuông khiến người ta trở nên tàn ác. Đức Giêsu không hề có thù hằn gì với đám kỳ mục, tư tế người Do Thái, nhưng bọn này đố kỵ người khi người vẽ ra hình ảnh bọn đạo đức giả hình (như Nhạc Bất quần) đáng khinh lại giống i chang bọn họ. Chính vì vậy mà bọn này căm tức chỉ chờ dịp để triệt hạ người.

3) Thái độ thờ ơ quay lưng của người liên hệ. Tổng trấn (hay thái thú) Philato của đế quốc La Mã có toàn quyền sinh tử trên vùng Judea, nhưng vì không muốn làm phật lòng những lãnh tụ Do Thái nên tuy xét thấy Đức Giêsu không có tội gì, thay vì tha bổng vẫn giao lại cho các lãnh tụ Do Thái, rồi ông tuyên bố vô can, đi rửa tay - một hình thức chối bỏ trách nhiệm.

4) Phải chăng bản chất con người là dã man, khát máu? Đọc lại Phúc Âm hay coi lại những phim cuộc đời Chúa Cứu Thế, cảnh dân chúng điên cuồng la hét: “Giết nó! Giết nó! Đóng đinh nó và thập giá!” ta mới thấy rợn cả người.

Lịch sử nhân loại là lịch sử của những cuộc chiến đẫm máu. Hiện tại hai cuộc chiến tại Ukraine và giải Gaza cũng đang khiến hàng chục ngàn người dân vô tội chết oan ức. Vài ngày trước (thứ Sáu 22/3/2024) bọn khủng bố ISIS-K đã xả súng bắn chết ít nhất 137 người và làm hàng trăm người bị thương tại Crocus City Hall nước Nga.

Nhiều nhà luân lý học cho rằng “nhân chi sơ tính bổn thiện” nhưng đáng buồn thay, bản chất thiện trong con người đã bị nền văn hóa khuyến khích bạo lực làm cho biến thể. Chúng ta có thể thấy qua phim ảnh, sách báo, các mạng xã hội. Ngay cả quốc ca các nước trên thế giới, rõ nhất có lẽ là quốc ca của cái gọi là CHXHCN VN với những câu máu lạnh ghê rợn và bán khai như “Thề **phanh thây uống máu** quân thù”. Giờ đây để nghe đỡ khát máu đã sửa thành “Đường vinh quang **xây xác quân thù**” vẫn vẽ ra hình ảnh gom xác người, giẫm đạp lên để xây đường vinh quang! VNCH cũng nói đến máu “**thù nước lấy máu**

đào đem báo” nhưng dễ nghe hơn vì có nghĩa sẵn sàng hy sinh vì nước. Nhiều người lớn lên dưới chế độ CS Bắc Việt có tính tình hung ác vì tối ngày được khuyến khích “phanh cây uống máu” hay “Giết! Giết! nữa bàn tay không phút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong!” Thật khó có lời nào dã man và đáng kinh tởm hơn, giết thật nhiều để làm phân bón cho ruộng đồng. Ôi! Loài người.

Ước Nguyện:

Muốn tránh thảm họa tuyệt chủng hay tuyệt diệt, con người phải biết thương yêu, chấp nhận nhau. Thực hành câu ca dao của cha ông ta “thương người như thể thương thân” tương tự như lời dạy của Chúa “yêu người như chính mình”. Phật dạy “mọi thứ trên đời đều là phù du, chỉ còn tình yêu thương tồn tại”. Trong văn hóa truyền thống Á đông, Khổng Tử đề cao Nhân, đứng đầu trong “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín”.

Viết đến đây một người bạn có nhà hàng trên đường Alvarado Niles, Union City gọi điện thoại cho biết cửa hàng của anh ta - cùng với 12 cửa hàng trong cùng một dãy phố, đêm thứ Sáu (20/3/2024) bị bọn gian đập phá (burglary) và cướp đi nhiều đồ đạc đáng giá, đặc biệt kẻ gian đến bằng một “big rig” 10 bánh! Tháng trước một người quen ở San Leandro cũng bị cướp đánh bị thương. Đáng buồn cho xã hội, cho nước Mỹ nói chung và vùng Vịnh nói riêng.

Thời đại này hơn bao giờ hết chúng ta cần thực hành điều Trời (Chúa, Phật) dạy “các con hãy thương yêu nhau”, ít nhất nơi mỗi chúng ta vậy.

Trân trọng

Phạm Mạnh Tuấn

Nguồn: <https://groups.google.com/d/msgid/tieng-quehuong/1676029219.2021882.1711578404756%40mail.yahoo.com>.

www.vietnamvanhien.org



The banner features a yellow background with a green bar at the bottom. On the left is a circular logo with a map of Vietnam and the text "An Lạc & Tự Chủ". In the center, the text "VIỆT NAM VĂN HIẾN" is written in large, bold, orange letters, with the website "www.vietnamvanhien.info" below it. On the right is a blue square with a white sunburst symbol. The bottom green bar contains the text "TỦ SÁCH VIỆT NAM VĂN HIẾN VỚI HƠN 10000 TÁC PHẨM" in white.